

**Ngày 21 tháng 12**

**MÍT TINH TRỌNG THỂ KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI  
NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 10 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN**

Sáng 21-12 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-2-1944 – 22-12-1999). Tới dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quân khu 3, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang.

Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Lân, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng 55 năm của quân đội ta và lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lực lượng vũ trang Hà Nam trong 3 năm 1997–1999: Đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; luôn gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong các phong trào cách mạng của địa phương như đắp đê đại hà, phòng chống bão lụt, làm thủy lợi nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và thực hiện chính sách hậu phương quân đội... Góp phần xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị.

Đồng chí nhắc nhở lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng suốt 55 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng thể hiện rõ vai trò xung kích, lực lượng nòng cốt của Đảng, của nhân dân, xây dựng lực lượng thực sự là lực lượng trung thành, là công cụ sắc bén bảo vệ nhân dân và các thành quả cách mạng đã giành được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

**Tháng 12**

**KẾT QUẢ 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI CỰU CHIẾN BINH (06-12-1989 - 06-12-1999)**

Trong chặng đường 10 năm xây dựng và hoạt động, mạng lưới tổ chức Hội được quan tâm củng cố và không ngừng phát triển từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh đã có 117 tổ chức cơ sở hội ở 114 xã, phường, thị trấn thu hút 29.671 hội viên, chiếm 82% tổng số cựu chiến binh. Các cấp hội đã chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp hoạt động cho cán bộ hội và hội viên. Phong trào thi đua phát huy bản chất “Truyền thống bộ đội Cụ Hồ” được đông đảo hội viên hưởng ứng ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Đã có 80 - 85% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu “công tác tốt”, 85 - 90% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, 75 - 80% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình cựu chiến binh tiến bộ”. Các cấp hội đã tuyên truyền vận động và tổ chức cho hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đã có 12.494 lượt hội viên cựu chiến binh được bầu cử vào các chức danh ở cơ sở. Các đồng chí hội viên ở cơ sở còn là nòng cốt trong các hoạt động: báo cáo viên, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh. Các cấp hội đã khai thác các nguồn vốn tín dụng, huy động vốn của hội viên để cho nhau vay giúp gia đình cựu chiến binh phát triển sản xuất, thanh toán nợ với hợp tác xã. Kết quả đến hết năm 1997 không còn hộ gia đình hội cựu chiến binh đói. Năm 1999 đã có 81,3% hộ gia đình hội viên có nhà xây lợp ngói; 11% có nhà mái bằng; 62,2% có phương tiện nghe nhìn. Đặc biệt, các đồng chí hội viên đã tham gia tích cực phong trào làm đường giao thông nông thôn, góp phần nâng cấp 1.369km đường giao thông thôn xóm. Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm (1989 - 1999) Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hà Nam đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 2 cờ, 1 bằng khen; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 3 bằng khen; Tỉnh ủy tặng bức trướng.

## Tháng 12

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA VIII)

Sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” trong toàn tỉnh đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết, trong toàn tỉnh đẩy lên phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện cưới, tang, lễ hội theo nếp sống văn minh được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Toàn tỉnh có hơn 400 làng xây dựng xong hương ước, 754 làng (chiếm 80% số làng) đăng ký xây dựng làng văn hóa, trong đó 29 làng đã được công nhận làng văn hóa, 58% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa... Điển hình xây dựng làng văn hóa là làng Đông Ngoại (Châu Giang - Duy Tiên). Ở đây, có thư viện, nhà hát ngoài trời, hội trường, sân chơi thể thao. Đường làng, ngõ xóm phong quang, bê tông hóa. Đời sống kinh tế phát triển, không có hộ đói nghèo, không có người mù chữ.

Hoạt động văn hóa nghệ thuật phát triển nhanh và thu hút đông đảo quần chúng tham gia: Đoàn nghệ thuật chèo đã dựng được nhiều vở mới hướng về các sự kiện, lịch sử truyền thống của Hà Nam; các hội diễn văn nghệ, hội thi thiếu niên kể chuyện sách báo, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thi thông tin, hội chợ kinh tế, trưng bày tranh mỹ thuật, ảnh nghệ thuật. Toàn tỉnh có 200 câu lạc bộ dân ca, chèo phát triển dựng nhiều chương trình phục vụ nhân dân góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Công tác bảo tồn, phát huy vốn văn hóa truyền thống được quan tâm đúng mức. Đã tiến hành trùng tu, chống xuống cấp cho 12 di tích. Di tích Long Đọi đã cắm mốc khoanh vùng xong. Tiến hành nghiên cứu sưu tầm 2 đề tài: Lễ hội hát dặm Quyển Sơn và dân ca *lả lè*; in 2 cuốn sách về hát dặm và danh sĩ Hà Nam qua các văn bia câu đối.

Những thành tích đạt được đánh giá sự nhận thức đúng đắn về vai trò của văn hóa trong thời kỳ mới và quyết tâm đưa Nghị quyết Trung ương 5 vào cuộc sống của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

## **Tháng 12**

### **HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 10 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN**

Thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu 3 và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1994 - 22-12-1999); 10 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong tỉnh bàn biện pháp triển khai thực hiện, chương trình phối hợp với hoạt động theo chủ trương kế hoạch của tỉnh.

Các hoạt động kỷ niệm diễn ra sôi nổi ở khắp nơi trong tỉnh. Hoạt động tuyên truyền đã bám sát chủ đề, nhiều hình thức phong phú như: Thông tin thời sự, nói chuyện truyền thống, xây dựng chuyên mục trên sóng phát thanh truyền hình, chuyên trang trên báo Hà Nam, cổ động đa dạng. Các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng ngày lễ rất sôi nổi. Đặc biệt, là các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa học sinh, sinh viên với lực lượng vũ trang gây ấn tượng sâu sắc về tình quân - dân. Các trường học thực hiện tuần lễ giáo dục truyền thống, giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên. Hội thi tiếng hát truyền thống, hội thao quốc phòng trong lực lượng vũ trang tỉnh đạt kết quả tốt. Việc tổ chức mít tinh trọng thể; tu sửa, viếng nghĩa trang liệt sỹ; thực hiện chính sách hậu phương quân đội được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức chu đáo, trang trọng, tiết kiệm.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào “55 ngày đêm quyết thắng” với nội dung trong đó tập trung vào xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Qua phong trào đơn vị an toàn không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật, việc duy trì các chế độ trong ngày, làm việc theo kế hoạch được thống nhất.

Các hoạt động kỷ niệm đã góp phần khơi dậy truyền thống, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

## Tháng 12

### HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 1999

Những chỉ tiêu tổng hợp:

Tổng sản phẩm GDP tăng 11,5% so với năm 1998; GDP bình quân đầu người thực hiện 2.686.000 đồng, tăng 11,6%. Cơ cấu kinh tế trong GDP tiếp tục chuyển dịch theo hướng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng tăng, tỉ trọng nông nghiệp giảm. Tổng sản lượng lương thực quy thóc cả năm 429,3 nghìn tấn đạt 108,8% kế hoạch, tăng 5,5% so với năm 1998. Lương thực bình quân đầu người là 530kg/người/năm, đạt 104,5% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu 19,3 triệu USD đạt 107,2% kế hoạch, tăng 16,1% so năm 1998. Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người đạt 22 USD. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 117,5 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch Trung ương giao. Tỷ lệ sinh giảm từ 11,9% (1998) xuống còn 11,3%. Tạo thêm việc làm và việc làm mới cho 1,23 vạn lao động.

- Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 99,325 ha, tăng 0,8% so với năm 1998, năng suất lúa bình quân đạt trên 10,2 tấn/ha tăng 2,4% so với kế hoạch. Diện tích gieo trồng cây vụ đông 14.073ha, đạt 88% kế hoạch, huyện Duy Tiên dẫn đầu về năng suất lúa, cả năm đạt 106,83tạ/ha. Trồng mới 165 ha rừng phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh 833 ha, chăm sóc 338ha rừng. Tổng đàn lợn có 268 nghìn con tăng 6,6%, đàn bò 24.934 con tăng 6,4%, đàn gia cầm tăng 13,7% so với năm 1998.

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện cả năm 817 tỷ đồng, tăng 92,6% so với năm 1998, vượt 16,5% kế hoạch (trong đó công nghiệp Trung ương 471 tỷ đồng, đạt 141,6% kế hoạch). Công nghiệp địa phương đạt 97,4% kế hoạch, tăng 7% so với năm 1998. Những sản phẩm tăng khá là xi măng, khai thác đá, quần áo may sẵn, bia - nước giải khát.

Tiến hành cổ phần hóa được 3 doanh nghiệp, sát nhập 4 doanh nghiệp, thành lập 23 công ty trách nhiệm hữu hạn, 10 hợp tác xã tín dụng hoạt động theo Luật hợp tác xã, giải thể 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ.

- Xây dựng cơ bản, giao thông, bưu điện: Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản ước thực hiện cả năm thuộc vốn ngân sách Nhà nước địa phương

quản lý 144,8 tỷ đồng, đạt 181% kế hoạch Trung ương giao. Các công trình ghi trong kế hoạch đều được khởi công xây dựng. Phong trào làm đường giao thông kiên cố hóa kênh mương đạt 105,3% kế hoạch năm.

- Giáo dục - đào tạo: Quy mô trường lớp được mở rộng, chất lượng dạy và học được nâng lên. Năm học 1999 - 2000 đã huy động 99,9% số cháu 6 tuổi vào lớp 1; số học sinh THCS tăng 1,86%; THPT tăng 12,83% so với năm 1998 - 1999; mở thêm 2 trường THPT dân lập.

- Sự nghiệp y tế: Công tác phòng, chữa bệnh có kết quả tốt không để những ổ dịch lớn xảy ra. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu phòng chống suy sinh dưỡng cho trẻ em và y tế dự phòng.

Duy trì các hoạt động dịch vụ, kế hoạch hoá gia đình giảm tỷ lệ sinh 5‰.

- Công tác chính sách xã hội, người có công được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm. Đã có 150 dự án tạo vốn vay 71 tỷ đồng giải quyết việc làm cho 85.000 lao động. Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Người nghèo đã cho 34.000 hộ nghèo vay vốn góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo. Hiện nay, số hộ nghèo còn 10,5%. Phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được triển khai và trở thành việc làm tình nghĩa thường xuyên. Việc ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã quyên góp được 1,7 tỷ đồng cùng với nhiều hiện vật, quần áo, thuốc chữa bệnh.

- Công tác quân sự địa phương: Hoàn thành kế hoạch huấn luyện lực lượng thường trực dân quân tự vệ đạt yêu cầu 100%, khá, giỏi đạt 54,4 - 71,7%. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 1999 đảm bảo chất lượng an toàn vượt thời gian. Tổ chức thành công cuộc diễn tập "HN-99" được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

- Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Đã phát hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh tại cơ sở, chủ động phòng ngừa và tấn công tội phạm. Bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tuy vậy, hoạt động của tội phạm phức tạp, phạm pháp hình sự, buôn bán sử dụng chất ma túy có chiều hướng gia tăng, một số vụ hiếp dâm trẻ em vẫn xảy ra. Tai nạn giao thông không giảm gây hậu quả nghiêm trọng về người và của.

Năm 1999, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà có bước tăng trưởng khá và tương đối toàn diện, đời sống nhân dân ổn định. Song vẫn



*Tiêm chủng mở rộng ở phường Minh Khai - Phú Lý.*

còn những vấn đề bức xúc phải tiếp tục giải quyết: Chuyển dịch kinh tế chậm, chưa có đầu tư nước ngoài, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, hoạt động thương mại, dịch vụ thiếu sức cạnh tranh.

## **Tháng 12**

### **KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 1999**

Trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 1999 là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đề ra. Trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 885 đảng viên, tăng 21,3% so với năm 1998. Qua phân loại chất lượng có 82,08% số đảng viên trong Đảng bộ đủ tư cách, tăng 3,65% so với năm 1998 và 80,32% số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, tăng 3,4% so với năm 1998. Công tác kiểm tra Đảng được tăng cường, đã giải quyết được 90,2% số đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên, xử lý kỷ luật 23% số đảng viên bị tố cáo.



## **NĂM 2000**

### ***Tháng 1***

#### **MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA TỈNH NĂM 2000**

Tổng sản phẩm GDP tăng khoảng 8,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế trong GDP:

- + Nông - lâm nghiệp : 40,5%.
- + Công nghiệp, xây dựng : 28,8%.
- + Dịch vụ : 30,7%.

- Sản lượng lương thực quy thóc 410 ngàn tấn.
- Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 29%.
- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 20%.
- Giá trị xuất khẩu 20 triệu USD. Trong đó trên địa bàn tỉnh 62 triệu USD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu 111 tỷ đồng (Trung ương giao là 105,8 tỷ đồng).

- Tổng chi ngân sách địa phương 275,8 tỷ đồng.

- Giảm tỷ lệ sinh dân số 0,5‰.

- Hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 10,5%.

- Giải quyết được 10.000 lao động thêm việc làm và có việc làm mới.

### ***Tháng 1 đến tháng 2***

#### **KẾT QUẢ CUỘC THI**

#### **“TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ĐẢNG BỘ HÀ NAM”**

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2000) Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nam phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Hà Nam”. Đây là một phương thức hoạt động tốt, đã tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong quần chúng tìm hiểu về Đảng. Qua gần 2 tháng phát động (từ tháng 1-2000 đến cuối tháng 2-2000) Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 48.227 bài dự thi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Kết quả huyện Lý Nhân là đơn vị có số lượng bài dự thi cao nhất (gần 2 vạn bài), có nhiều bài đạt chất lượng cao, đoạt giải nhất tập thể. Huyện Duy Tiên và Công an tỉnh đoạt giải nhì. Phòng Giáo dục huyện Thanh Liêm, Văn phòng Tỉnh ủy và trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam đoạt giải ba. Ông Nguyễn Văn Bản, cán bộ văn phòng Tỉnh ủy đoạt giải nhất cuộc thi.

*Ngày 20 tháng 3*

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG TRI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO  
CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN**

Nhân năm 2000 - năm được Đảng và Nhà nước quyết định là “Năm thanh niên”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông tri số 09-TT/TU, yêu cầu các Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt một số việc sau:

- Đánh giá thực trạng tình hình thanh niên và sự lãnh đạo công tác thanh niên, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức trách nhiệm để lãnh đạo tốt hơn công tác thanh niên.

- Thường xuyên làm tốt công tác rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của thanh niên với Đảng, với đất nước quê hương. Quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển thanh niên vào Đảng. Mạnh dạn giao cho thanh niên đảm nhận các công tác xã hội, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên... để rèn luyện, đào tạo nguồn lực cán bộ cho Đảng.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội thực hiện tốt 2 phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” và các cuộc vận động do Trung ương đoàn, Trung ương hội phát động, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với tinh thần “Thanh niên Hà Nam đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện vì dân, lập thân, kiến quốc”.

- Nhân dịp “Năm thanh niên” các cấp đoàn, hội, cần tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ôn lại truyền thống vẻ vang của đoàn, phát động mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng, phấn đấu mỗi tổ chức đoàn, hội có ít nhất một công trình thanh niên có ý nghĩa và tác dụng thiết thực “Chào mừng đại hội đảng các cấp”, “Chào thế kỷ XXI”.

- Chỉ đạo tốt Đại hội cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh (5-2000) và các ngày kỷ niệm thành lập Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên, Lực lượng thanh niên xung phong mang ý nghĩa thiết thực.

**Ngày 2 tháng 4**

### **THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHAN VĂN KHẢI VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH**

Ngày 2-4-2000, đồng chí Phan Văn Khải, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh. Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ và các thành viên trong đoàn đã cùng lãnh đạo tỉnh đi thăm và kiểm tra sản xuất tại Công ty xi măng Bút Sơn, thăm Đảng bộ và nhân dân xã Bình Nghĩa (Bình Lục).

Trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Thủ tướng đã nghe đồng chí Đinh Văn Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, quân và dân Hà Nam, đồng thời nêu những kiến nghị của tỉnh với Trung ương. Đồng thời, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương báo cáo về hướng chỉ đạo và phối hợp của bộ, ngành với tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Thủ tướng tán thành phương hướng phát triển với quan điểm của tỉnh là: Coi trọng chỉ đạo và tập trung giải quyết vấn đề nông thôn - nông nghiệp - nông dân, là yếu tố quyết định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời chỉ rõ: Các cấp ủy đảng phải quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh ngay từ cơ sở thật sự gắn bó với nhân dân; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, để củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân.

Thủ tướng chúc Đảng bộ và nhân dân Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2000.

**Ngày 26 tháng 4**

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ**

Thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) “Về phát triển kinh tế hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế” và Nghị định 16/CP của Chính phủ “Về chuyển đổi, đăng ký hợp tác xã và tổ chức hoạt động của liên hiệp các hợp tác xã”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 14-CT/TU, yêu cầu các huyện, thị, các ngành chức năng làm tốt các việc sau:

- Tiến hành điều tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại các hợp tác xã phi nông nghiệp để xây dựng kế hoạch chuyển đổi hợp tác xã theo luật, thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện. Những hợp tác xã có khả năng phát triển tiến hành chuyển đổi, đổi mới công tác quản lý để phát huy vai trò kinh tế hợp tác xã trong cơ chế mới. Những hợp tác xã bị thua lỗ, không còn khả năng sản xuất, kinh doanh cho giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc thành lập hợp tác xã mới theo Luật hợp tác xã nếu xã viên có nhu cầu. Khuyến khích các hợp tác xã chuyển đổi thành công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các hợp tác xã thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, thành lập ban trụ bị chuyển đổi hợp tác xã. Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng đề án để thông qua đại hội xã viên quyết định chuyển đổi hoặc giải thể. Phối hợp với các ngành liên quan tiến hành tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn nội dung, quy trình, xử lý cụ thể về tài sản, vốn quỹ, công nợ, đất đai theo luật định.

**Ngày 4 tháng 5**

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI RUỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NHẪM KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG MẠNH MÚN, PHÂN TÁN RUỘNG ĐẤT**

Để khắc phục tình trạng ruộng đất giao manh mún, phân tán ở nhiều nơi, ngày 4-5-2000 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 15-CT/TU yêu cầu cấp ủy, UBND các cấp, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các sở, ngành, đoàn

thể có liên quan làm tốt những nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền rõ lợi ích của việc chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp; khuyến khích các hộ nông dân bàn bạc dân chủ: Tự nguyện, tự giác thực hiện chuyển đổi, phấn đấu để mỗi hộ không nên quá 5 thửa đất nông nghiệp, những nơi có điều kiện làm trang trại thì mỗi hộ nên có 1 đến 2 thửa, tạo thế cho nông nghiệp phát triển.

- Chuyển đổi ruộng đất phải thực hiện đúng các chính sách đã áp dụng khi tiến hành giao đất cho hộ nông dân (ổn định nhân khẩu, mức bình quân ruộng đất khi giao đất); những nơi chưa thực hiện điều chỉnh quỹ đất dự trữ thì kết hợp thực hiện trong quá trình chuyển đổi và xác định nhân khẩu phát sinh (chỉ tính đến 31-12-1995).

- Bảo đảm dân chủ, công khai, tự nguyện đi đôi với sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng để tuyên truyền thuyết phục cán bộ, đảng viên nông dân thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp thành lập Ban chỉ đạo vận động chuyển đổi ruộng đất. Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị này và giao cho các ngành chức năng hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ.

***Ngày 13 và 14 tháng 5***

### **ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ VI**

Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2000, Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam lần thứ VI đã được tổ chức tại thị xã Phủ Lý và Thủ đô Hà Nội. Về dự đại hội gồm 110 đội viên thiếu niên nhi đồng tiêu biểu là những cháu ngoan Bác Hồ được bình chọn từ đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện, thị; các đội viên đạt giải cao trong cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ”; 21 đội viên xuất sắc được bình chọn trong “Hành trình chào thế kỷ mới”.

Chương trình của đại hội gồm 2 phần: Tại thị xã Phủ Lý, với chủ đề “Ngàn hoa dâng Bác”, Đại hội đã đánh giá, tổng kết hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian 5 năm (1996 - 2000), tuyên dương khen thưởng những cá nhân đội viên, phụ trách và tập thể đội có thành tích

xuất sắc trong các mặt hoạt động của Đội; bầu đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ V; thông qua nhiệm vụ trong thời gian tới và gửi thư kêu gọi thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Phần II của Đại hội với chủ đề “Về với trái tim Tổ quốc”, Đại hội đã tổ chức hành quân về thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác, thăm khu di tích Phủ Chủ tịch, thăm công viên Thủ Lệ và Bảo tàng Quân đội. Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam đã đến Văn phòng Quốc hội báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh cùng các bác, các cô, chú trong đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh những kết quả mà thiếu nhi Hà Nam đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương, ân cần dặn dò, trao quà cho các cháu thiếu nhi và chụp ảnh lưu niệm với đoàn.

### **Tháng 5**

#### **KẾT QUẢ BƯỚC 2 VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG BƯỚC 3 CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG**

Đến ngày 31-5-2000, toàn Đảng bộ tỉnh đã cơ bản tiến hành xong việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy, chi ủy và cá nhân cấp ủy, đảng viên gắn với phân loại chất lượng đảng viên năm 1999.

Hầu hết các đơn vị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đều thể hiện tính nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, cầu thị, trách nhiệm, đảm bảo đúng quy trình đạt yêu cầu, nội dung, phương châm, phương pháp. Không có biểu hiện lợi dụng dân chủ, phê bình để vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm phấn khởi tin tưởng và quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành có nhiều tiến bộ, đã khắc phục một bước quan trọng bệnh quan liêu, xa rời quần chúng.

Song tự phê bình và phê bình cũng còn những thiếu sót khuyết điểm: Một số nơi đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa trực tiếp mà giao khoán cho văn phòng cấp ủy chuẩn bị báo cáo kiểm điểm nên chất lượng

hạn chế. Có nơi nêu rõ thiếu sót của tập thể nhưng kiểm điểm cá nhân phản ánh chưa tương xứng. Một số báo cáo thiếu phân phương hướng, biện pháp sửa chữa khuyết điểm.

Trong đợt kiểm điểm này các cấp ủy đảng đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 76 cấp uỷ viên, đảng viên (trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ trực thuộc bị cách chức Tỉnh ủy viên, đảng ủy viên và giám đốc).

**Ngày 19 và 20 tháng 7**

### **KỶ HỌP THỨ 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XV**

Trong 2 ngày 19 và 20-7-2000 đã diễn ra kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 1999 - 2004). Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời, nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe đại diện các cơ quan: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã, Công ty cấp nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Điện lực Hà Nam, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Sở Địa chính, Cục thuế trả lời chất vấn của cử tri.

Kỳ họp đã thông qua tám nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2000; quyết toán ngân sách năm 1999; các khoản thu trong nhà trường năm học 2000 - 2001, mức phụ cấp công an viên; lập quỹ xóa đói giảm nghèo; lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm; điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phủ Lý; đặt tên đường phố, công trình công cộng, với 100% số phiếu biểu quyết.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trình Chính phủ phê duyệt mở rộng và điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Phủ Lý, với các nội dung:

- Sáp nhập 4 xã: Châu Sơn, Phù vân (Kim Bảng); Lam Hạ, (Duy Tiên); Liêm Chung (Thanh Liêm) vào thị xã Phủ Lý.

- Sau khi sáp nhập thị xã được tổ chức thành 12 đơn vị hành chính gồm:  
+ 6 phường: Lương Khánh Thiện; Minh Khai; Hai Bà Trưng; Trần Hưng Đạo; Lê Hồng Phong (trên cơ sở diện tích và dân số của 5 thôn: Châu Xá, Vân Sơn, Bắc Sơn, Trịnh Xuân và Hoàng Hanh thuộc xã Châu Sơn cũ); Quang Trung (được thành lập mới trên cơ sở diện tích và dân số của 2 thôn Ba Đa, Lạc Tràng thuộc xã Lam Hạ và một phần diện tích, dân số của 2 phường Lương Khánh Thiện và Minh Khai).

+ 6 xã: Châu Sơn, Phù Vân, Thanh Châu, Liêm Chính, Liêm Chung, Lam Hạ.

- Sau khi được mở rộng, thị xã Phủ Lý có diện tích 3.424,84ha, dân số 70.486 người.

- HĐND, UBND thị xã Phủ Lý chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cho chia tách đảm bảo hoạt động, sản xuất và sinh hoạt diễn ra bình thường.

### **Tháng 7**

#### **BUU ĐIỆN HÀ NAM SAU 3 NĂM TÁI LẬP**

Ngày 01-7-1997 Bưu điện Hà Nam được tái lập, trong 3 năm ngành bưu điện Hà Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bưu điện tỉnh đã đầu tư xây dựng 567 dự án, đưa tổng số tài sản lên 119 tỷ đồng tăng 18,8 lần so với năm 1997. Mạng lưới bưu chính viễn thông được phát triển: Toàn tỉnh hiện có 39 bưu cục, tăng 1,25 lần so với 1997; 98 điểm bưu điện văn hóa xã được đưa vào khai thác; lượng báo Trung ương phát hành tăng 1,27 lần, báo Hà Nam tăng 2,3 lần, các khiếu nại nghiệp vụ giảm 2,57 lần so với năm 1997. Đã có 13 cụm tổng đài dung lượng 16.00 số, tăng hơn 3,47 lần so với năm 1997. Đến 2000, toàn tỉnh đã có 10.768 máy điện thoại, bình quân 1,3 máy/100 người dân. Là ngành khoa học kỹ thuật nên Bưu điện tỉnh đặc biệt quan tâm tạo điều kiện xây dựng đội ngũ và phong trào sáng kiến, cải tiến trong sản xuất công tác. Hàng năm có từ 45 đến 50% cán bộ công nhân viên chức đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ. Trên 160 sáng kiến được công nhận và khen thưởng, 55 lượt người đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp ngành. Bưu điện Hà Nam còn là đơn vị có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh của tỉnh.



Với những kết quả trên Bưu điện tỉnh đã được Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông, UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Đảng ủy Bưu điện 3 năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn bưu điện được Tổng Liên đoàn, Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng cờ, bằng khen. Năm 1999 được Tổng Liên đoàn tặng cờ xanh - sạch - đẹp.

*Ngày 01 tháng 8*

**LỄ KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG  
NGÀNH CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG (1-8-1930 - 1-8-2000)**

Theo đề nghị của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII đã chuẩn y lấy ngày 01 tháng 8 hằng năm là ngày truyền thống ngành Công tác Tư tưởng của Đảng và đồng ý cho phép tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành (1-8-1930 - 1-8-2000).

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành Công tác Tư tưởng của Đảng vào ngày 1-8-2000, gặp mặt đại biểu, những cán bộ đã từng công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị; lãnh đạo các cơ quan, khối tư tưởng, khối khoa giáo, để ôn lại truyền thống, xác định nhiệm vụ trách nhiệm và trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các thế hệ đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa.

Trong dịp này có 66 đồng chí được Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư tưởng - Văn hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp gắn Kỷ niệm chương cho các đồng chí được tặng Kỷ niệm chương có mặt tại buổi lễ.

*Ngày 17 tháng 8*

**ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN TỈNH LẦN THỨ VII**

Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII đã được tổ chức tại thị xã

Phủ Lý, 356 đại biểu điển hình trong toàn tỉnh về dự.

Báo cáo của Đại hội khẳng định: Từ năm 1996 - 2000, phong trào thi đua yêu nước ở Hà Nam đã phát triển sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; góp phần khởi dậy được sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy nội lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tăng trưởng GDP bình quân 3 năm (1997 - 1999) là 9,8%, các mặt văn hóa - xã hội có sự tiến bộ đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần đưa tỉnh nhà vững bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Trong các năm từ 1997 - 2000 đã có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh khen thưởng. Đó là: 2 lần được Chủ tịch nước tặng cờ thi đua luân lưu về thành tích dẫn đầu cả nước làm đường giao thông nông thôn miền núi; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Bắc (Duy Tiên) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; Trường THCS Bắc Lý (Lý Nhân) được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng 3; và 9 đơn vị được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến. Ngoài ra còn nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến và Huân chương Lao động.

Về phương hướng trong những năm tới, Đại hội chỉ rõ: Phong trào thi đua cần phải được phát triển thành cao trào của quần chúng với một khí thế mới, toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Thi đua phải đem lại hiệu quả thiết thực trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, quyết tâm giương cao ngọn cờ thi đua yêu nước phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, ổn định, bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

**Ngày 31 tháng 8**

**TRƯỜNG THCS BẮC LÝ TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG  
LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI**

Năm 1985, trường THCS Bắc Lý (Lý Nhân) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động lần thứ nhất.

Liên tục trong các năm từ 1985 - 1999 nhà trường luôn giữ vững danh hiệu Lá cờ đầu của tỉnh về phong trào giáo dục; đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1986; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1987; 2 cờ thưởng luân lưu của Chính phủ năm 1986, 1998; Bằng khen của Chính phủ năm 1999; cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của Bộ Giáo dục - Đào tạo năm 1994 và nhiều cờ, bằng khen của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

Do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, ngày 24-8-2000 Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định số 349-KT/CTN, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường THCS Bắc Lý. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào rất lớn của thầy cô giáo và các thế hệ học sinh trường THCS Bắc Lý mà còn là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Hà Nam.

Ngày 31-8, trường THCS Bắc Lý long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và khai giảng năm học 2000 - 2001. Đồng chí Đinh Văn Cường, Chủ tịch UBND tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã gắn Huy hiệu lên cờ truyền thống của nhà trường và trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường THCS Bắc Lý.

**Tháng 9**

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG CÁC CẤP**

Thực hiện Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 22-5-2000 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đại hội điểm ở 5 tổ chức cơ sở đảng là các Đảng bộ xã Bình Nghĩa, Vũ Bản, Tiêu Động (Bình Lục); Đạo Lý, Thị trấn Vĩnh Trụ ( Lý Nhân) để tiến hành rút kinh nghiệm chỉ đạo các đảng bộ cơ



*Trường Trung học cơ sở xã Bắc Lý (Lý Nhân) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai (31-8-2000).*

sở tiến hành đại hội.

Tính đến ngày 18-9-2000, toàn tỉnh đã có 434/491 chi, đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội, đạt 88,4%. Trong đó, gồm 111/114 đảng bộ xã, phường, thị trấn đạt 97,3%; 323/377 chi, đảng bộ cơ quan đạt 85,76%.

Do coi trọng công tác quán triệt sâu Chỉ thị 54-CT/TW và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện, làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên nên hầu hết các đại hội đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã đảm bảo khá tốt các yêu cầu, nội dung, quy trình của Trung ương, của tỉnh đề ra. Những nơi có vụ việc phức tạp, những vấn đề nổi cộm đều được làm rõ trước khi đại hội. Công tác nhân sự được quan tâm và tiến hành chặt chẽ. những cán bộ chủ chốt ở cơ sở vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm trong quản lý kinh tế - xã hội hoặc sức khỏe yếu đều không giới thiệu để bầu cấp ủy mới. Không khí đại hội cởi mở, dân chủ, phấn khởi tin tưởng. Bầu ban chấp hành khóa mới, hầu hết chỉ 1 vòng đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu. Tiêu chuẩn, chất lượng cấp ủy mới được nâng lên, tỷ lệ cấp ủy được đổi mới từ 25 - 30%, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cao hơn, tuổi trẻ và tỷ lệ nữ tăng hơn khóa trước.

Tuy nhiên, ở một số đại hội báo cáo chính trị và tham luận đều chưa làm rõ được sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương, đơn vị mình là gì. Điều hành của đoàn chủ tịch còn lúng túng.

***Ngày 30 tháng 10***

### **LỄ BÀN GIAO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 4 XÃ VỀ THỊ XÃ PHÚ LÝ**

Ngày 30-10-2000, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ bàn giao quản lý hành chính 4 xã: Phù Vân, Châu Sơn (Kim Bảng); Lam Hạ (Duy Tiên); Liêm Chung (Thanh Liêm) về thị xã Phú Lý theo Nghị định 53/CP-2000 của Chính Phủ.

Tiếp nhận 4 xã trên, diện tích tự nhiên của thị xã sẽ là 3.424,87ha, dân số 70.495 người. Chính phủ cho phép thị xã được điều chỉnh lại địa giới một số phường, xã. Sau khi điều chỉnh thị xã Phú Lý có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 6 phường (Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong và Quang Trung); 6 xã (Liêm Chính,

Thanh Châu, Phù Vân, Châu Sơn, Lam Hạ và Liêm Chung).

Địa giới hành chính mới là điều kiện tạo cho thị xã có mặt bằng xây dựng và không gian kiến trúc phù hợp, đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển đô thị hiện đại theo quy hoạch.

***Ngày 15 đến 17 tháng 12***

### **ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI**

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVI đã được tiến hành từ 15 đến ngày 17-12-2000 tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã Phủ Lý.

Đồng chí Lê Xuân Tùng, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội có 259 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 36.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc và trình bày báo cáo chính trị trước đại hội.

Đại hội đã khẳng định những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân Hà Nam đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 4 năm 1997 - 2000, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tổng sản phẩm GDP bình quân hàng năm tăng 9,1%. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng từ 18,8% năm 1997 lên 28,5% năm 2000; giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 49,6% năm 1997 xuống 41,5% năm 2000. Giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 7,39 triệu USD năm 1997 lên 20 triệu USD năm 2000, trong 4 năm tăng 2,7 lần. Sản lượng lương thực 3 năm liên được mùa lớn, năm sau cao hơn năm trước và có bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Bình quân 3 năm 1998 - 2000, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,6%. Sản lượng lương thực quy thóc đạt bình quân 413 nghìn tấn/năm, vượt chỉ tiêu đại hội XV là 8,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân 3 năm 1998 - 2000 tăng 45,9%, vượt 16,9%, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Công ty xi măng Bút Sơn. Các mặt hoạt động khác đều có bước phát triển mới góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tỷ lệ hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ đói, nghèo từ 15,4% năm

1997 giảm xuống còn dưới 10% năm 2000, cơ bản không còn hộ đói.

Công tác xây dựng Đảng luôn luôn được các cấp ủy và tổ chức đảng quan tâm trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hằng năm có từ 77 - 81% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; số đảng viên đủ tư cách đạt 98,6%. Công tác dân vận mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã góp phần tích cực đẩy mạnh các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xóa đói giảm nghèo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chăm sóc các gia đình chính sách... tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh đảm bảo vững chắc.

Đại hội cũng chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân mạnh yếu trong quá trình Đảng bộ lãnh đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Về phương hướng 5 năm 2001 - 2005, Đại hội xác định: “Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng sản phẩm hàng hóa; đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu để thúc đẩy hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả. Tiếp tục sắp xếp và đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước. Củng cố, nâng cao hiệu quả các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, phi nông nghiệp theo Luật hợp tác xã. Tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Nâng cao năng lực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, đặc biệt coi trọng phát huy nguồn lực con người. Tích cực giải quyết các vấn đề bức xúc về việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo trật tự kỷ cương đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra”.

Căn cứ vào phương hướng trên đại hội nhất trí thông qua các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2005 và đề ra các giải pháp lớn thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2005.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Xuân Tùng, Ủy viên Bộ

Chính trị biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân Hà Nam đã đạt được và nhấn mạnh: Từ sau đại hội XV, Hà Nam nhanh chóng khắc phục cố hiệu quả tình trạng mất đoàn kết trong cấp ủy, bước đầu ổn định và tạo thế cho sự phát triển mới của tỉnh; đồng thời tin tưởng trong thời gian tới Hà Nam sẽ có những bước chuyển mới, đột phá, mạnh mẽ, rút ngắn khoảng cách với các tỉnh bạn.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; 14 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

### ***Tháng 12***

#### **HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2000**

- Sản xuất nông nghiệp: Đã có bước chuyển quan trọng trong chỉ đạo sản xuất, là năm thứ 4 liên tiếp được mùa, năng suất lúa đạt 102,31 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 409.000 tấn, đạt 100% kế hoạch năm. Lương thực bình quân đầu người đạt 505kg; tổng đàn bò tăng 10,3%, đàn lợn tăng 3,6%, gia cầm tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 1999.

- Sản xuất công nghiệp - tiểu thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước thực hiện cả năm đạt 1.120 tỷ đồng bằng 114,3% kế hoạch và tăng 36,02% so với cùng kỳ 1999. Trong đó, công nghiệp Trung ương 738 tỷ đồng đạt 123% kế hoạch, tăng 55,6% so với năm 1999; công nghiệp địa phương 382 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 9,5% so với năm 1999.

+ Giao thông, xây dựng cơ bản, bưu điện, điện lực.

- Giá trị xây lắp bằng nguồn vốn địa phương quản lý ước thực hiện cả năm là 169,2 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 1999, trong đó: Vốn ngân sách tập trung là 90,8 tỷ đồng, còn lại là từ các nguồn khác.

- Phong trào làm đường giao thông nông thôn tiếp tục được duy trì. Cả tỉnh làm mới được 490km đường giao thông các loại, bằng 105% kế hoạch, trong đó đường bê tông là 314km. Tổng số vốn huy động 36,3 tỷ đồng.





*Kiên cố hóa kênh mương, công trình thủy lợi lớn của huyện Kim Bảng.*

- Công tác bưu chính viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Đến năm 2000 có 1,5 máy/100 dân, doanh thu 25,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 2,5 tỷ đồng.

- Điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng đạt 242 triệu kw/h, tăng 2% so với kế hoạch, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm 0,5%.

- Thương mại, dịch vụ: Thị trường hàng hóa phong phú đa dạng, giá cả thị trường ổn định. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ, trong đó thương nghiệp quốc doanh chiếm 21% tổng mức. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện cả năm đạt 20,9 triệu USD, bằng 104,8% kế hoạch, tăng 13,8% so với năm 1999.

- Tài chính, tín dụng: Công tác quản lý thu, chi bảo đảm theo Luật ngân sách, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tổng thu ngân sách cả năm ước thực hiện 134,8 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch Trung ương, 121% kế hoạch địa phương, tổng chi ngân sách địa phương thực hiện cả năm khoảng 467 tỷ đồng. Trong đó, chi xây dựng cơ bản 169,2 tỷ đồng, chi thường xuyên 231,6 tỷ đồng.

- Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo. Doanh số cho vay trên 500 tỷ đồng, số dư nợ 1.200 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 1999.

- Về văn hóa xã hội: Các cấp, các ngành đã tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo và các vấn đề xã hội. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đẩy mạnh, chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin, tuyên truyền được nâng cao góp phần vào thành công của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là thành công của đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Giáo dục - đào tạo: Chất lượng dạy và học, chất lượng đào tạo ở các cấp học, ngành học được giữ vững. Trường THCS Bắc Lý được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lần thứ 2 (danh hiệu anh hùng trong thời kỳ đổi mới).

- Y tế: Thực hiện có kết quả các chương trình quốc gia về y tế: Y tế dự

phòng, tiêm chủng mở rộng; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng, chống các bệnh xã hội khác; được Bộ Y tế kiểm tra và công nhận bài trừ bệnh phong. Giảm tỷ lệ sinh xuống 0,5%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 39% xuống dưới 32%.

- Về quốc phòng - an ninh:

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và ổn định. Tăng cường việc điều hành ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm.

Công tác giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân và huấn luyện kỹ, chiến thuật được chú trọng và tăng cường. Tinh thần cảnh giác cách mạng được nâng cao, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống được bảo đảm thường xuyên.

## **Tháng 12**

### **CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN NĂM 2000**

Ngay từ đầu năm các cấp ủy đảng đã đề ra kế hoạch, biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nhân điển hình ra diện rộng, giải quyết từng mặt yếu, đầu yếu đối với tổ chức cơ sở đảng yếu kém, cụ thể hóa tiêu chuẩn theo từng loại hình chi bộ, đảng bộ cơ sở để cấp ủy, đảng viên quán triệt và đăng ký phấn đấu. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc sửa chữa khuyết điểm, tăng cường đoàn kết thống nhất, tạo ra những chuyển biến tích cực, cụ thể, thiết thực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. coi việc sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình là mấu chốt để đánh giá sự chuyển biến.

Kết quả qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: Có 404 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 82,28% số tổ chức cơ sở đảng, tăng 1,75% so với năm 1999. Số cơ sở đảng yếu kém còn 5 cơ sở chiếm 1,26%, giảm 1,88% so với năm 1999. 69,37% đảng viên đủ tư cách phát huy tác dụng tốt, 29,3% đảng viên đủ tư cách nhưng còn hạn chế từng mặt, tăng 3,72% so với năm 1999. Đảng viên có vi phạm chiếm 1,08%, giảm 0,01% so

với năm 1999. Đảng viên không đủ tư cách chiếm 0,24%, tăng 0,02% so với năm 1999.

Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức. Năm 2000 kết nạp được 994 đồng chí (cao nhất từ 1997 đến 2000). Trong số đảng viên mới kết nạp có 53,3% là đoàn viên thanh niên, tăng 6,3% so với năm 1999; 50,1% là nữ; 31,6% có trình độ đại học, cao đẳng.

## **Tháng 12**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO (1996 - 2000)**

Ngân hàng Phục vụ người nghèo được thành lập từ năm 1995, chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996, trên cơ sở nhận bàn giao từ quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo với 432 tỷ đồng nguồn vốn ban đầu. Tính đến 30-6-2000 tổng nguồn vốn hoạt động là 4.502 tỷ đồng; vốn dịch vụ uỷ thác 382 tỷ đồng; vốn huy động từ người nghèo 35 tỷ đồng;

Tính đến 30-6-2000, Ngân hàng Phục vụ người nghèo cung cấp vốn đến hàng triệu lượt hộ nghèo với doanh số cho vay 8.209 tỷ đồng. Trong đó: 86% số vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 14% số vốn đầu tư cho các ngành kinh tế khác. Mức cho vay tối đa 5 triệu đồng/hộ, thời hạn cho vay theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh của đối tượng đầu tư nhưng không quá 60 tháng. Người nghèo được vay vốn tại nơi cư trú, không phải thế chấp tài sản và không phải chi phí bất kỳ loại phí nào kể cả số vay vốn. Trên 90% số hộ nghèo được vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả trả nợ lãi ngân hàng đầy đủ.

## **Tháng 12**

### **MƯỜI ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN**

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định truy tặng các liệt sỹ và phong tặng các đơn vị danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân có thành

tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tỉnh Hà Nam có 10 đơn vị được nhận danh hiệu cao quý này. Trong đó, có lực lượng giao thông liên lạc tỉnh Hà Nam (nay là Bưu điện tỉnh), 6 xã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Pháp gồm: Xuân Khê, Hòa Hậu (Lý Nhân); Trác Văn, Chuyên Ngoại (Duy Tiên); Bồ Đề, Hưng Công (Bình Lục). Ba xã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước gồm: Khả Phong, Châu Sơn (Kim Bảng); Thanh Hải (Thanh Liêm).

### ***Từ năm 1995 đến 2000***

#### **PHONG TẶNG VÀ TRUY TẶNG DANH HIỆU “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”**

Thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 29-8-1994, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ năm 1995 đến 2000 toàn tỉnh đã tiến hành 7 đợt phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 254 mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế. Trong đó có 155 mẹ có một con độc nhất; 33 mẹ có 3 con; 01 mẹ có 4 con là liệt sĩ là mẹ Lê Thị Uân (xã Thanh Châu, thị xã Phủ Lý); 01 mẹ có chồng và 4 con là liệt sĩ là mẹ Trần Thị Tình (xã Nguyên Lý, Lý Nhân)... Để ghi nhớ công lao và góp phần làm dịu nỗi đau của các mẹ, nhiều tổ chức, cá nhân và đoàn thể đã nhận phụng dưỡng suốt đời 52 mẹ còn sống trên địa bàn tỉnh.

*Chịu trách nhiệm xuất bản*  
**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÀ NAM**  
**(Khóa XVI)**

*Ban chỉ đạo biên soạn, biên tập*

**NGUYỄN MINH QUANG**

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng ban

**TRẦN MẠNH TIẾN**

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó trưởng ban

**TRẦN VĂN TÂM**

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ủy viên

**PHẠM XUÂN TÂM**

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Ủy viên

**TRỊNH XUÂN ĐĂNG**

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên

*BAN BIÊN TẬP*

**Trần Mạnh Tiến** - *Trưởng ban*

**Trịnh Ngân Liên** - *Phó ban*

**Lê Thị Thanh Hương**

**Tạ Đình Hòa**

**Vũ Văn Cánh**

**Trần Văn Bi**

**Đặng Thị Lạc**

*BAN BIÊN SOẠN*

**Trần Mạnh Tiến**

**Trịnh Ngân Liên**

**Lê Thị Thanh Hương**

**Trần Văn Bi**

**Đặng Thị Lạc**

*Trình bày bìa:* **Trịnh Ngân Liên**

*Ảnh tư liệu:* **Bảo tàng Hà Nam và PV**

---

In 1.500 cuốn khổ 19 x 26,5 cm. Tại Nhà in Hà Nam  
Số 29 - QL 1A - Phường Quang Trung - Thị xã Phủ Lý - Hà Nam  
Số in 414. Giấy phép xuất bản số 522/QLNV-VH TT  
của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Nam  
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2004

## ĐÍNH CHÍNH

Trang	Dòng	Đã in	Đọc lại là
36	7 dưới lên	Bản chỉ thị	Chỉ thị
69	18 dưới lên	phong trào nhân dân, trồng cây	phong trào nhân dân trồng cây
88	4 dưới lên	"Ao cá Bác Hồ" do	"Ao cá Bác Hồ"
222	1 trên xuống	diễn ra hội trường	diễn ra tại hội trường
223	10 trên xuống	mía be	mía
447	3 dưới lên	Trung ương (lần 2)	Trung ương 6 (lần 2)
	Chú thích ảnh	Đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch nước	Đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước